

BÁO CÁO

**sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm;
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023**

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Khái quát đặc điểm tình hình thành phố

Thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên 1.527,4 km²; dân số trên 2 triệu người; có 15 quận, huyện, 217 xã, phường, thị trấn, 1.761 thôn, tổ dân phố. Đảng bộ thành phố có 33 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 1.210 tổ chức cơ sở đảng, 4.825 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 127.818 đảng viên; có 161 đảng viên là người dân tộc thiểu số; 518 đảng viên là người theo tôn giáo.

2. Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến công tác dân vận

2.1. Thuận lợi

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và phát triển. Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ. Thành phố xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. Số ca mắc Covid-19 có xu hướng giảm, các dịch bệnh khác cơ bản được kiểm soát tốt. Các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức quy mô đạt hiệu quả quảng bá thương hiệu cao được Nhân dân đón nhận, nhất là Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2023. Công tác an sinh xã hội, thăm, tặng quà người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân lao động... được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện.

2.2. Khó khăn

Việc ổn định kinh tế vĩ mô trong nước còn nhiều thách thức; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn khi chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, đơn hàng sụt giảm, dẫn đến công nhân, lao động bị thiếu, nhỡ việc làm. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu gây ảnh hưởng tiêu cực tới niềm tin của Nhân dân.

3. Tình hình Nhân dân thành phố

3.1. Tình hình chung

- Nhân dân đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022; ghi nhận công tác an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo, thăm, tặng quà người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động... của các cấp, ngành thành phố.

- Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm theo dõi Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV; Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

- Nhân dân vui mừng, phấn khởi, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, thành phố như: 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 (01/5/1886 - 01/5/2023), 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2023)... Đặc biệt là thành phố tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2023 với chủ đề “*Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển*”, thông qua chương trình nghệ thuật đặc sắc, sôi động, ấn tượng đã mang đến cho người dân niềm tự hào, niềm tin vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố trong thời gian tới.

3.2. Một số vấn đề Nhân dân quan tâm

- Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian vừa qua; mong muốn Đảng, Nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội.

- Do thời tiết nắng nóng bất thường, hệ thống điện quốc gia không đủ công suất cấp, nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến nên xảy ra tình trạng cắt điện luân phiên diễn ra ở các địa phương làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Người dân bức xúc và mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo sớm giải quyết, khắc phục tình trạng trên; đồng thời chỉ đạo kiểm tra toàn diện hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của ngành điện trong thời gian vừa qua.

- Trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ cháy như: ngày 12/02/2023, tại khu vực chợ Tam Bạc, quận Hồng Bàng đã xảy ra cháy lớn, tuy không có thiệt hại về người nhưng gây nhiều thiệt hại về tài sản, hàng hóa, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của nhiều hộ kinh doanh; ngày 12/5/2023, xảy ra vụ cháy tại cơ

sở kinh doanh phòng trà tại số 144 phố Văn Cao, Quận Ngô Quyền làm 03 người tử vong... Từ các vụ việc trên, Nhân dân quan tâm, mong muốn cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Ngày 09/5/2023, huyện Kiến Thụy thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với những hộ nuôi trồng thủy sản không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (giai đoạn 2) trên khu vực biển huyện Kiến Thụy. Tại khu vực thực hiện cưỡng chế, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra tình trạng tập trung đông người. Một số hộ nuôi ngao trong diện giải tỏa giai đoạn 2 có bản khoản về thời gian phải thu hoạch ngao xong trước ngày 30/6/2023 theo Thông báo số 157/TB-UBND, ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố và mong muốn được các cấp chính quyền tạo điều kiện tiếp tục được nuôi thả ngao trong diện quy hoạch tại bãi biển huyện Tiên Lãng.

- Nhân dân bức xúc trước tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng mạng Internet, mạng viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có diễn biến phức tạp, nhất là giả mạo các cơ quan chức năng thực hiện gọi điện, nhắn tin lừa đảo; mong muốn các cơ quan chức năng sớm có những giải pháp quyết liệt giải quyết tình trạng này nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

- Nhiều người dân sinh sống tại các khu chung cư cũ xuống cấp lo lắng và mong muốn thành phố sớm triển khai xây mới, cải tạo những khu nhà này. Nhân dân vui mừng, đồng thuận với chủ trương xây dựng nhà ở xã hội của thành phố; tuy nhiên theo phản ánh của người dân, giá nhà ở xã hội còn cao so với mức thu nhập của nhiều người dân, công nhân lao động.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc phân loại, xử lý rác thải còn nhiều bất cập, thời tiết có những diễn biến phức tạp, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục là mối quan tâm, lo lắng chung của nhiều người dân.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng

- Về tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban Dân vận và cấp ủy cấp trên về công tác dân vận: Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Ban Dân vận và cấp ủy cấp trên về công tác dân vận, thực hiện dân chủ, công tác dân vận của chính quyền, tôn giáo... Trọng tâm là Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 21/11/2022 về đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân... Về hình thức, các cấp ủy tổ chức

tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thông qua tổ chức 194 hội nghị cho trên 6.000 lượt cán bộ; gửi văn bản, lồng ghép trong các hội nghị, tọa đàm...

- Về ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận: Thành ủy đã xác định 03 chỉ tiêu về công tác dân vận trong Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 06/12/2022 về “Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023”¹. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác dân vận². Các cấp ủy đã xác định những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác dân vận trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân³...

- Về thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”: Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 824-CV/TU, ngày 27/02/2023 về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp đi khảo sát, nghe ý kiến của người dân về phương án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Cát Hải (giai đoạn 1) và bố trí tái định cư cho các hộ dân trên đảo Cát Hải. Nhân dịp “Tháng Thanh niên”, “Tháng Công nhân” năm 2023, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên⁴ và Hội

¹ 100% các xã, phường có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; chính trang, hiện đại hóa đô thị; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định; thực hiện lập hồ sơ đăng ký đất đai cho tối thiểu 40% số cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu tài sản gắn liền với đất cho tối thiểu 10% số cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ở các quận, huyện (tổng số 239 cơ sở).

² Thông tri số 08-TT/TU, ngày 03/01/2023 về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”; Công văn số 809-CV/TU, ngày 06/02/2023 về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”; Công văn số 874-CV/TU, ngày 04/5/2023 về “Thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023”; Công văn số 875-CV/TU, ngày 04/5/2023 về “Thực hiện Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” (Chi tiết các văn bản tại Biểu số 4)...

³ Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã ban hành 362 văn bản; các đảng ủy xã, phường, thị trấn đã ban hành 1.718 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận.

⁴ Hội nghị tổ chức vào ngày 30/3/2023, Thường trực Thành ủy ban hành Thông báo số 1457-TB/TU, chỉ đạo giải quyết 14 nhóm ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên thành phố về bố trí công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách khi hết tuổi Đoàn, dự án nhà ở cho thanh niên xung phong tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, đào tạo, hỗ trợ kinh phí hoạt động...

nghe gặp gỡ, đối thoại với công nhân, viên chức lao động⁵, tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề được đoàn viên, thanh niên và công nhân lao động quan tâm, kiến nghị với lãnh đạo thành phố... Người đứng đầu các cấp ủy thực hiện công tác đối thoại⁶, tiếp dân theo quy định; quan tâm chỉ đạo xử lý, giải quyết các kiến nghị, bức xúc của người dân⁷.

- *Về việc giao ban, làm việc với Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố:* Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Dân vận Thành ủy về việc triển khai thực hiện công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Thường trực các quận ủy, huyện ủy tổ chức giao ban, làm việc Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận quý I năm 2023.

- *Về sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát về công tác dân vận:* Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 04 Kế hoạch sơ kết, tổng kết chuyên đề về công tác dân vận⁸. Chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân vận. Kiểm tra Ban Thường vụ Quận ủy Hải An, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “*Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội*”, và “*Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*”. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức 28 cuộc kiểm tra về công tác dân vận đối với 37 tổ chức đảng, 86 đảng viên; 42 cuộc giám sát về công tác dân vận đối với 48 tổ chức đảng, 62 đảng viên.

- *Lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội:* Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông tri số 08-TT/TU, ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Phát huy vai*

⁵ Hội nghị tổ chức vào ngày 27/5/2023. Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề được công nhân lao động thành phố quan tâm, kiến nghị như: nhà ở xã hội, nhà trẻ, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển thành phố, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các khu vực tập trung đông công nhân lao động, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường có khu công nghiệp...

⁶ Toàn thành phố đã tổ chức được 196 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.

⁷ Ban Nội chính Thành ủy đã tiếp nhận 531 đơn gửi đến đồng chí Bí thư Thành ủy, trong đó, có 169 đơn đủ điều kiện xử lý, 362 đơn không đủ điều kiện xử lý; 169 đơn thư đủ điều kiện đã được xử lý và 30 đơn thư đã được giải quyết.

⁸ Kế hoạch số 246-KH/TU, ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Kế hoạch số 256-KH/TU, ngày 02/6/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW; Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương về “*Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới*”; Kế hoạch số 226-KH/TU, ngày 10/3/2023 chỉ đạo về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”; Thông báo số 1462-TB/TU, ngày 27/4/2023 về “Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2023”. Các cấp ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tri số 08-TT/TU, ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; phê duyệt Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp năm 2023. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, thực hiện chuyển đổi số...

2. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang

2.1. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

- Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) thông qua 12 nghị quyết quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện công tác giám sát, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết đã ban hành; tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, được cử tri quan tâm⁹; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tiếp công dân¹⁰. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện¹¹.

- Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thực hiện công tác an sinh xã hội¹². Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND, ngày 08/02/2023 về danh mục nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận năm 2023 của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố; Quyết định

⁹ Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tại 08 đơn vị trong 5 tháng đầu năm 2023.

¹⁰ Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp công dân 07 buổi với 08 vụ việc trại Trại sơ tiếp công dân thành phố; đại biểu HĐND thành phố tại các tổ đại biểu HĐND thành phố đã tiếp công dân 30 buổi với 41 vụ việc.

¹¹ Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Thông báo số 06/TB-HĐND, ngày 14/02/2023 để chỉ đạo và đề ra mục tiêu cụ thể tất cả các quận, huyện xây dựng, triển khai Kỳ họp số (Kỳ họp không giấy tờ) áp dụng vào kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND các quận, huyện...

¹² Ủy ban nhân dân thành phố đã phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ cho hộ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố với tổng kinh phí 15.140 triệu đồng. Thành phố đã thành phố đã khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên; khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị - Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Trảng Duệ, xã Lê Lợi, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương; khởi công Dự án xây dựng Khu nhà ở công nhân viên của Công ty TNHH Pegatron Việt Nam.

số 25/QĐ-UBND, ngày 05/01/2023 về tiêu chí chấm điểm và xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 14-KH/UBND, ngày 09/5/2023 về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó năm 2022, thành phố Hải Phòng xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); tăng cường phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Kết nối thành công Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, khai thác chức năng xác thực công dân. Thiết lập thông tin thanh toán trực tuyến cho 230 thủ tục hành chính của 13 sở, ngành và 438 thủ tục hành chính của 14 quận, huyện. Phát động phong trào thi đua “*Công chức phục vụ Chính phủ, Chính phủ phục vụ Nhân dân và vì tiện ích của Nhân dân*”. Toàn thành phố đã tiếp 1.916 lượt công dân với 1.648 vụ việc (trong đó có 113 đoàn đông người với 108 vụ việc); nhận và xử lý 5.379 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đủ điều kiện xử lý 3.885 đơn, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 1.675 đơn.

2.2. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang thành phố

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đóng quân trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình dư luận Nhân dân; duy trì nền nếp chế độ thông tin, báo cáo và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời khi có tình huống xảy ra. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” xây dựng “*Đơn vị dân vận tốt*” năm 2023; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký mô hình “*Dân vận khéo*” năm 2023. Tổ chức các hoạt động tiếp xúc, thăm hỏi, tặng quà thanh niên nhập ngũ, tổ chức thành công Lễ giao nhận quân năm 2023. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “*Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới*”; phong trào “*Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau*”; chương trình giúp các thôn, xã khó khăn...

- Công an thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 984-QĐ/TU, ngày 24/4/2023 về “*Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành phố với quận ủy, huyện ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an huyện*”. Phối hợp tổ chức lễ phát động đăng ký xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023 - 2025. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng mô hình “*Dân vận khéo*” năm 2023 trong bảo vệ an ninh trật tự; duy trì hoạt động hiệu quả 19 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 596 hồ sơ mô hình. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ và thả đèn trời...

- Bộ đội Biên phòng thành phố chủ động nắm tình hình, tích cực tham mưu cho địa phương xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của thành phố về di dời, giải tỏa lồng bè; tháo dỡ chòi canh và thu hoạch ngao nuôi trồng không phép trên khu vực biên giới biển. Phối hợp vận động 1.446 gia đình cam kết “*Không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ*”; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chống khai thác IUU cho 1.588 phương tiện, 7.707 lượt người nghe; tặng 1.717 cờ Tổ quốc, 3.324 tờ rơi, 260 áo phao, 70 suất quà trị giá 35 triệu đồng cho ngư dân... Triển khai hiệu quả mô hình “*Dân vận khéo*” trên các lĩnh vực, các phong trào “*Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới*”; “*Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới*”; Chương trình “*Nâng bước em tới trường*”, “*Con nuôi Đồn Biên phòng*”, “*Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển*”...

2.3. Công tác dân vận của các cơ quan tư pháp

- Tòa án nhân dân thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua: “*Cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hải Phòng đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng, vì công lý*”. Xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoàn thiện việc bố trí, sắp xếp phòng tiếp công dân, bố trí tủ sách pháp luật, xây dựng nội quy tiếp công dân và công khai lịch tiếp công dân của người đứng đầu; triển khai xây dựng các mô hình “*Dân vận khéo*”¹³. Toà án nhân dân hai cấp Hải Phòng đã giải quyết, xét xử 3.585/5.242 vụ, việc đạt tỷ lệ 68,4%; đảm bảo 100% các vụ, việc được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định; tổng số án bị hủy và sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán Tòa án hai cấp là 21 vụ/3.585 vụ việc đã giải quyết, chiếm tỷ lệ 0,29% (*thấp hơn so với tỷ lệ cho phép của TAND tối cao*). Đã hòa giải, đối thoại thành 3372/5920 vụ, việc đưa ra hòa giải, đối thoại, đạt tỷ lệ 57%.

- Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn đầu của tố tụng hình sự; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án¹⁴. Đã thụ lý và giải quyết 13 đơn khiếu nại. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các hoạt động của đơn vị trên trang thông tin điện tử, hộp thư nội bộ và bảng tin của Viện kiểm sát thành phố. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, rà soát các hoạt động của Viện kiểm sát hai cấp để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các

¹³ Tổ chức thực hiện 02 mô hình “*Dân vận khéo*”: Mô hình “*Trợ giúp pháp lý trong hoạt động xét xử*” và mô hình “*Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ*”.

¹⁴ 6 tháng đầu năm 2023, ngành kiểm sát Hải Phòng đã kiểm sát 1.936 tố giác, tin báo về tội phạm, trong đó Viện kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 10 vụ án. Qua công tác kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành 30 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm và 14 kiến nghị với các Cơ quan quản lý nhà nước nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, đã ban hành 12 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm. Nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát đã được Tòa án cùng cấp chấp nhận, khắc phục...

biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng các mô hình “*Dân vận khéo*” gắn với công tác chuyên môn với phương châm “*Đoàn kết, trách nhiệm - Kỷ cương, liêm chính - Bản lĩnh, hiệu quả*”.

3. Kết quả công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, thực hiện chuyển đổi số; vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông¹⁵; vận động, động viên, thăm hỏi, tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ; triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố. Triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện tốt phong trào “*Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau*”; duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”. Phát động Tháng Công nhân và khai mạc Tuần Văn hóa thể thao - Công nhân, viên chức, lao động thành phố. Phát động thi đua “*Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới*”; thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống gia đình ấm no, hạnh phúc; phong trào “*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*”. Thực hiện tốt phong trào xung kích của tuổi trẻ; phát động Tháng Thanh niên năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi¹⁶. Triển khai, nhân rộng các mô hình “*Tuyên truyền bảo vệ môi trường*”, “*Câu lạc bộ môi trường*”, “*Đội tự quản môi trường*”... Ra mắt Câu lạc bộ “*Nông dân làm du lịch*”, mô hình Chi tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi gà tại xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, hội viên¹⁷. Đã tổ chức 1.865 cuộc giám sát; có trên 1.508 ý kiến, kiến nghị đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tổ chức 56 hội nghị phản biện, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản. Chú trọng thực hiện công tác phát triển đoàn viên, hội viên mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, giới thiệu quần chúng ưu tú làm nguồn phát triển Đảng. Tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân.

¹⁵ Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức 186 buổi thông tin thời sự chính trị cho 81.676 lượt người tham dự; duy trì hoạt động 1.468 tổ, đội tuần tra với 4.782 hội viên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

¹⁶ Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày Thanh niên xung phong tham gia xây dựng đảo Thanh niên Bạch Long Vỹ; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. tổ chức “*Lễ ra quân Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023*”; tổ chức liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác...

¹⁷ Triển khai các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ hội viên Hội phụ nữ là tiểu thương chợ Tam Bạc bị thiệt hại sau vụ cháy chợ ngày 12/02; hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thí điểm mở kiốt cung cấp hàng hóa phúc lợi cho công nhân lao động; tổ chức phiên chợ không đồng; chương trình “*Xuân yêu thương*”. Hội Cựu chiến binh các cấp đã vận động quyên góp được 670 triệu đồng, xây mới và sửa chữa 11 nhà “*Nghĩa tình đồng đội*”; đã thực hiện ủy thác vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội cho 16.238 hộ với số tiền dư nợ hơn 680,295 tỷ đồng...

4. Kết quả công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo

Thành ủy đã xác định chỉ tiêu về công tác dân vận trong Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 06/12/2022 về “*Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023*”: thực hiện lập hồ sơ đăng ký đất đai cho tối thiểu 40% số cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho tối thiểu 10% số cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ở các quận, huyện (*tổng số 239 cơ sở*). Thường trực Thành ủy đã quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh, tồn đọng¹⁸. Các cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội quy, hiến chương của các tổ chức tôn giáo. Thường xuyên nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo tiêu biểu nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động đồng bào theo tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

5. Kết quả công tác dân vận đồng bào dân tộc thiểu số

Số người dân tộc thiểu số có mặt tại Hải Phòng chủ yếu là người Hoa (*khoảng 2.500 người*) và một số khác do yếu tố hôn nhân, dịch chuyển cơ học (*khoảng 2.700 người*), chủ yếu là dân tộc: Tày, Nùng, Mường, Dao (*không hình thành cộng đồng*)... Người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự. Các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; làm tốt công tác an sinh xã hội, vận động người Hoa, người dân tộc thiểu số khác tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, thành phố phát động.

6. Kết quả công tác dân vận với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Công tác vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam, người Hải Phòng ở nước ngoài tham gia xây dựng thành phố được triển khai hiệu quả. Sở Ngoại vụ thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối kiều bào ở một số quốc gia và các kiều bào đang có mặt tại thành phố. Hội nghị có sự tham gia của hơn 10 điểm cầu, qua đó đã động viên, khuyến khích kiều bào Hải Phòng tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với

¹⁸ Việc thông tin báo chí phản ánh về vụ việc ông Nguyễn Thành Đức – Pháp danh Thích Bản Tĩnh; vụ việc liên quan đến miếu thờ Chúa Bà Năm Phương tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền; hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng cho nhà thờ Giáo xứ My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên...

Hội Liên lạc Việt kiều thành phố tổ chức thành công chương trình "*Xuân quê hương*" vào mừng 5 Tết Nguyên đán năm 2023 với sự tham gia của gần 300 kiều bào và thân nhân. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia của kiều bào về Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

III. PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thành ủy xác định chỉ tiêu về phong trào thi đua "*Dân vận khéo*" năm 2023 là: 100% các xã, phường có mô hình "*Dân vận khéo*" trong triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Ban Dân vận Thành ủy đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện phong trào thi đua "*Dân vận khéo*"¹⁹ theo hướng rõ về chỉ tiêu, nội dung mục tiêu, hiệu quả cần đạt, chủ thể thực hiện, về phương pháp, cách làm, quy trình xây dựng và công nhận mô hình "*Dân vận khéo*". Phát động Cuộc thi tuyên truyền các mô hình "*Dân vận khéo*" tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số năm 2023. Phối hợp với Báo Nhân dân, Truyền hình Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng tổ chức các đợt tuyên truyền về các mô hình "*Dân vận khéo*" tiêu biểu.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy đưa chỉ tiêu về xây dựng mô hình "*Dân vận khéo*" vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm chỉ tiêu mỗi xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện ít nhất 03 mô hình "*Dân vận khéo*"; mỗi phường thực hiện ít nhất 03 mô hình "*Dân vận khéo*" trong triển khai chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị.

2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Toàn thành phố có 2.035 mô hình "*Dân vận khéo*" được đăng kí xây dựng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 367 mô hình trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; 296 mô hình trong chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị. Các mô hình đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để xây dựng đường giao thông nông thôn, ngõ phố; xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, công viên, vườn hoa, sân chơi, điểm tập thể dục thể thao công cộng, thư viện cộng đồng; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thực hiện các mô hình liên gia phòng cháy, chữa cháy; phân loại rác thải từ đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước; vận động cán bộ công chức viên chức tận tụy, sáng tạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân... Một số mô hình "*Dân vận khéo*" tiêu biểu như: Mô hình "*Chuyển đổi số*" của Sở Giao thông và Vận tải; mô hình "*Phân loại rác thải*" của quận Ngô Quyền; mô hình "*Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy*" ở các quận, huyện

¹⁹ Hướng dẫn số 11-HD/BDVTU, ngày 03/01/2023 về thực hiện phong trào thi đua "*Dân vận khéo*" năm 2023.

Hồng Bàng, Ngô Quyền, Thủy Nguyên; mô hình “*Sân chơi cộng đồng*”, “*Thư viện cộng đồng*” ở các quận; mô hình “*Hiến đất làm đường giao thông*” ở huyện Thủy Nguyên; mô hình “*Vận động Nhân dân ủng hộ đất và kinh phí cải tạo đường hè, ngõ*” ở các quận Lê Chân, Hải An, Hồng Bàng; mô hình “*Mẹ đỡ đầu*” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố...

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN DÂN VẬN CÁC CẤP

1. Ban Dân vận Thành ủy

** Tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy:*

- Tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện 03 chỉ tiêu về công tác dân vận trong Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành ủy. Kết quả, 100% các xã xây dựng nông thôn mới kiến mẫu và 100% các phường đều đăng kí xây dựng các mô hình “*Dân vận khéo*” đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổ chức 196 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân (*cấp thành phố: 5 cuộc; cấp huyện: 53 cuộc; cấp xã: 138 cuộc*); qua đó, giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, vấn đề đang được đông đảo Nhân dân quan tâm; góp phần hạn chế tối đa xảy ra vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người.

- Tích cực tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận; công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; thực hiện Tháng Nhân đạo, Tháng vì nạn nhân da cam...²⁰; kiểm tra, sơ kết, tổng kết 03 văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận²¹.

- Tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo về việc tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 và Tuần Văn hóa - thể thao; phối hợp đề xuất, chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị Thường trực Thành ủy gấp gờ, đối thoại với đoàn viên thanh niên và công nhân lao động thành phố. Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết Khôi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

²⁰ Thông tri số 08-TT/TU, ngày 03/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội*”; Thông báo số 1462-TB/TU, ngày 27/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Chương trình giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2023*”; Công văn số 809-CV/TU ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới*”; Công văn số 874-CV/TU, ngày 04/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “*Thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023*”; Công văn số 875-CV/TU, ngày 04/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “*Thực hiện Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023*”...

²¹ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “*Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*”; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành “*Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền*”; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “*Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới*”.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện dân chủ theo phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”.

- Nắm bắt, kịp thời báo cáo tình hình Nhân dân sau vụ cháy chợ Tam Bạc và đề xuất với Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc²².

** Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực các ban chỉ đạo: Công tác Tôn giáo - Dân tộc của Thành ủy; Quy chế dân chủ thành phố; Xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng:*

- Báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Quyết định số 01-QĐ/BCĐ75, ngày 24/6/2022 của Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc của Thành ủy về “*Thành lập Tổ công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Tiên Lãng*”. Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo - Dân tộc của Thành ủy thành lập các tổ công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên và huyện Kiến Thụy. Rà soát, thống kê cán bộ, công chức khôi đảng, đoàn thể làm công tác tôn giáo; nắm bắt tình hình, báo cáo và đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết một số vụ việc liên quan đến tôn giáo phát sinh. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ, Tết.

- Tham mưu các ban chỉ đạo tổng kết hoạt động năm 2022; ban hành chương trình công tác năm 2023; sơ kết hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị sơ kết, đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo dân tộc, xây dựng giai cấp công nhân thành phố 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

** Công tác phối hợp, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận:*

- Phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố; Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; Công an thành phố; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2022; ký kết triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2025.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc chấm điểm, xếp loại công tác dân vận các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2022.

²² Báo cáo số 175-BC/BDVTU, ngày 02/3/2023 của Ban Dân vận Thành ủy về tình hình Nhân dân sau vụ cháy chợ Tam Bạc.

- Tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận.

- Ban hành Kế hoạch công tác dân vận năm 2023; cập nhật cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin dân vận Hải Phòng trên không gian mạng. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

- Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: *“Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng”*.

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Ban Dân vận các quận ủy, huyện ủy

- Tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác trong nghị quyết, chương trình công tác năm 2023²³; ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận như: Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân²⁴, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua *“Dân vận khéo”* năm 2023; phê duyệt Chương trình giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, huyện năm 2023.... Tham mưu sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận; chức tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; sơ kết công tác dân vận quý I năm 2023.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo Tôn giáo - Dân tộc, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ quận, huyện tổng kết hoạt động năm 2022; xây dựng, ban hành chương trình công tác năm 2023. Phối hợp với các cơ quan chức năng của quận, huyện kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tổ chức các hoạt động trong dịp lễ, Tết; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức thăm, tặng quà Tết một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự quận, huyện và các đơn vị biên phòng đóng quân trên địa bàn xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023.

²³ 15/15 Quận ủy, Huyện ủy đã xác định các chỉ tiêu cụ thể về công tác dân vận trong nghị quyết, chương trình công tác năm 2023.

²⁴ 14/15 quận, huyện đã ban hành Kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân. Ngày 14/3/2023, Ban Dân vận Huyện ủy An Lão đã phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ban Dân vận Huyện ủy Kiến Thụy phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường học công lập trên địa bàn huyện...

- Đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận.

- Ban hành kế hoạch, chương trình công tác dân vận năm 2023. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị đăng ký mô hình “*Dân vận khéo*” năm 2023, xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn với Nhân dân năm 2023. Ban hành Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của Khối dân vận các xã, phường, thị trấn năm 2023.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị...; nắm bắt tình hình Nhân dân, tín ngưỡng, tôn giáo²⁵. Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

6 tháng đầu năm 2023, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ về công tác dân vận; quan tâm chỉ đạo, định hướng hoạt động hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Chính quyền các cấp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thi hành pháp luật, thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung thực hiện công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban dân vận các cấp tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sâu rộng phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”, công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; làm tốt vai trò cơ quan thường trực các ban chỉ đạo; ký kết, triển khai kế hoạch phối hợp công tác dân vận với các cơ quan, đơn vị... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở; tập trung thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh... Qua đó, công

²⁵ Ban Dân vận Quận ủy Lê Chân tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Kế hoạch số 114-KH/QU, ngày 31/01/2023 về làm việc, nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân tại các phường và các tổ dân phố năm 2023. Tổ chức làm việc, nắm tình hình Nhân dân tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Nghĩa Xá, Kênh Dương, An Biên, Dư Hàng... Ban Dân vận Quận ủy Ngô Quyền nắm bắt tình hình và tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành báo cáo tình hình Nhân dân hằng tháng.

tác dân vận đã tham gia tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Về hạn chế

- Công tác đối thoại, tiếp dân có nơi, có việc còn chưa được quan tâm đúng mức; việc giải quyết một số vấn đề bức xúc, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có việc hiệu quả chưa cao. Thái độ, lễ l貌, tác phong làm việc của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ.

- Chất lượng, hiệu quả một số phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các địa phương, đơn vị; công tác giám sát, phản biện xã hội ở một số nơi còn hạn chế.

- Một số đơn vị chưa tập trung triển khai thực hiện mô hình “*Dân vận khéo*” theo đăng ký; hiệu quả của một số mô hình “*Dân vận khéo*” còn thấp, chưa có chiều sâu và sự lan tỏa.

- Công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng ở một số nơi còn hạn chế, chưa kịp thời.

2.2. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận ở một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, chưa quyết liệt. Nhận thức, trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận còn chưa đầy đủ, cá biệt còn coi công tác dân vận là trách nhiệm của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

- Vai trò chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu chỉ đạo công tác dân vận của một số ban dân vận cấp ủy còn chưa cao. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm. Năng lực của cán bộ làm công tác dân vận ở một số nơi còn hạn chế, chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc.

- Công tác phối hợp trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị

quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Sửa đổi Quyết định số 1738-QĐ/TU, ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân”.

2. Các cấp ủy đảng hoàn thành tốt các chỉ tiêu về công tác dân vận trong Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 06/12/2022 của Thành ủy về “Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023”. Chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” trên địa bàn thành phố.

3. Các cấp chính quyền tập trung nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; triển khai các kế hoạch về phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân, thiết chế văn hóa, thể thao cho người lao động trong các khu công nghiệp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản, các cơ chế, chính sách sát hợp với thực tế và xuất phát từ lợi ích thiết thực của Nhân dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố. Triển khai Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2023 đảm bảo hiệu quả thực chất; chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng các chương trình, đề án, dự án cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, đảm bảo tính hiệu quả, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đẩy mạnh công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo, người Hải Phòng ở nước ngoài tích cực tham gia xây dựng thành phố.

5. Ban Dân vận các cấp ủy nắm bắt kịp thời tình hình Nhân dân, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, công nhân lao động; qua đó, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với các cơ quan,

đơn vị. Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ hệ thống dân vận.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Trung ương,
- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
- Ban Dân vận Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Đỗ Mạnh Hiến

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Kết quả công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức Đảng 6 tháng đầu năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số 361-BC/TU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng)

TT	Tên đơn vị	Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn về công tác dân vận (cấp ủy chủ trì)						Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện về công tác dân vận (số lượng văn bản ban hành kèm phụ lục nội dung văn bản)			Thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở															Số lượng đơn, thư nhân dân gửi đến người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng			Số lượng đơn, thư đã giải quyết			Số buổi tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy / số người được tiếp					
		Tổng số		Cấp tỉnh		Cấp huyện		Tổng số	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Tổng số			Kiểm tra						Tổng số			Giám sát						Tổng số	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Tổng số	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Tổng số	Cấp tỉnh	Cấp huyện
		Số hội nghị	Số người tham gia	Số hội nghị	Số người tham gia	Số hội nghị	Số người tham gia				Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Cấp tỉnh			Cấp huyện			Cấp tỉnh			Cấp huyện														
		Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức đảng	Số đảng viên						
1	Thành ủy Hải Phòng	20	1865	2	300	18	1565	386	24	362	30	39	106	2	2	20	28	37	86	44	50	84	2	2	22	42	48	62	1241	531	710	583	30	553	243/368	1/15	242/353

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành dân vận 6 tháng đầu năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số 361-BC/TU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng)

TT	Tên đơn vị	Ban Dân vận các cấp chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị, tập huấn về công tác dân vận						Ban Dân vận các cấp ban hành văn bản hướng dẫn, đơn đốc thực hiện về công tác dân vận								Công tác kiểm tra, giám sát về dân vận																		
		Tổng số		Tỉnh		Huyện		Tổng số	Công tác dân tộc		Công tác tôn giáo		Công tác dân vận chính quyền		Công tác Dân vận của MTTQ và các TC CT-XH		Kiểm tra						Giám sát											
		Số hội nghị	Số người tham gia	Số hội nghị	Số người tham gia	Số hội nghị	Số người tham gia		Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Cấp tỉnh	Cấp huyện	Tổng số			Cấp tỉnh			Cấp huyện			Tổng số			Cấp tỉnh			Cấp huyện		
								Số cuộc									Số tổ chức Đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức Đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức Đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức Đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức Đảng	Số đảng viên	Số cuộc	Số tổ chức Đảng	Số đảng viên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng	12	1065	2	300	10	765	375	2	4	11	101	14	123	12	108	10	10	39	2	2	20	8	8	19	50	59	99	5	8	35	45	51	64

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU**về phong trào thi đua Dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2023***(Kèm theo Báo cáo số 361-BC/TU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng)*

ST T	Tên đơn vị	Tổng số mô hình Dân vận khéo được đăng ký	Số mô hình được công nhận trong năm		Trong đó mô hình theo lĩnh vực								Biểu dương, khen thưởng		Số lượng tin bài đăng trên tạp chí, báo đài trung ương và địa phương (nếu có)	Số lượng tin bài đăng trên tạp chí, báo đài trung ương và địa phương (nếu có)	Mô hình tiêu biểu, điển hình trên địa bàn
			Tập thể	Cá nhân	Kinh tế		Văn hoá Xã hội		Quốc phòng An Ninh		Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị		Tập thể	Cá nhân			
					Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân	Tập thể	Cá nhân					
A	B	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1	Thành ủy Hải Phòng	2035	Chưa tiến hành xét duyệt (Xét duyet vào cuối năm)		119	50	1493	17	225	3	108	20	68	10	136	Mô hình “Chuyển đổi số” của Sở Giao thông Vận tải; mô hình “Phân loại rác thải” của quận Ngô Quyền; mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” ở các quận, huyện Hồng Bàng, Ngô Quyền, Thủy Nguyên; mô hình “Sân chơi cộng đồng”, “Thư viện cộng đồng” ở các quận; mô hình “Hiến đất làm đường xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu” tại các huyện; mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.	

BẢNG TỔNG HỢP

**các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
về công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 361-BC/TU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng)

STT	Số văn bản	Nội dung	Ngày, tháng, năm
1	Nghị quyết số 08-NQ/TU	Nghị quyết về “Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023”	6/12/2022
2	Chương trình số 43-CTr/TU	Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2023	11/01/2023
3	Chương trình số 44-CTr/TU	Chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy	16/01/2023
4	Quyết định số 957-QĐ/TU	Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra Ban Thường vụ Quận ủy Hải An, Ban Thường vụ Quận ủy Kiến An trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”	31/3/2023
5	Quyết định số 959-QĐ/TU	Quyết định về việc cử cán bộ học khóa Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2023	05/4/2023
6	Quyết định số 969-QĐ/TU	Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng	07/4/2023
7	Quyết định số 05-QĐ/BCĐ	Quyết định về thành lập Tổ công tác đơn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Kiến Thụy	22/5/2023
8	Quyết định số 04-QĐ/BCĐ	Quyết định về thành lập Tổ công tác đơn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên	22/5/2023
9	Thông tri số 08-TT/TU	Thông tri về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”.	03/01/2023
10	Thông báo số 1364-TB/TU	Thông báo kết luận Hội nghị Thường trực Thành ủy giao ban với lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Thành ủy	28/02/2023
11	Thông báo số 1401-TB/TU	Thông báo về việc tổ chức Chương trình “Thường trực Thành ủy gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên thành phố”	24/3/2023

STT	Số văn bản	Nội dung	Ngày, tháng, năm
12	Thông báo số 1419-TB/TU	Thông báo về dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an thành phố với quận ủy, huyện ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an quận, huyện	07/4/2023
13	Thông báo số 1429-TB/TU	Thông báo về về tình hình, phương án giải quyết và bảo đảm an ninh trật tự đối với vụ việc cháy chợ Tam Bạc	12/4/2023
14	Thông báo số 1436-TB/TU	Thông báo về về kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II năm 2023	12/4/2023
15	Thông báo số 1457-TB/TU	Thông báo đối với các nội dung đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên thành phố tại Chương trình “ <i>Thường trực Thành ủy gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, thanh niên thành phố</i> ”	26/4/2023
16	Thông báo số 1462-TB/TU	Thông báo về Chương trình giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2023.	27/4/2023
17	Kế hoạch số 246-KH/TU	Kế hoạch về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về ban hành “ <i>Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền</i> ”	10/5/2023
18	Kế hoạch số 226-KH/TU	Kế hoạch về “ <i>Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025</i> ”	10/3/2023
19	Kế hoạch số 256-KH/TU	Kế hoạch về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “ <i>Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới</i> ”	02/6/2023
20	Kết luận số Số 244-KL/TU	Kết luận Hội nghị Thành ủy lần thứ 11, khóa XVI	14/4/2023
21	Công văn số 809-CV/TU	Công văn về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về “ <i>Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới</i> ”	06/02/2023

STT	Số văn bản	Nội dung	Ngày, tháng, năm
22	Công văn số 824-CV/TU	Công văn về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “ <i>Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo</i> ” và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “ <i>Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân</i> ”.	27/02/2023
23	Công văn số 874-CV/TU	Công văn về việc “ <i>Thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2023</i> ”	04/5/2023
24	Công văn số 875-CV/TU	Công văn về “ <i>Thực hiện Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023</i> ”	04/5/2023

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY,
CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN 6 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 361-BC/TU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng)

Cấp	Đối thoại định kỳ				Đối thoại chuyên đề				Đối thoại đột xuất				Tổng
	(số cuộc)				(số cuộc)				(số cuộc)				(số cuộc)
	Người đứng đầu cấp ủy	Người đứng đầu chính quyền	Đồng chủ trì	Cộng	Người đứng đầu cấp ủy	Người đứng đầu chính quyền	Đồng chủ trì	Cộng	Người đứng đầu cấp ủy	Người đứng đầu chính quyền	Đồng chủ trì	Cộng	
Thành phố				0			2	2		3		3	5
Quận, huyện	1	0	3	4	1	8	3	12	1	36	0	37	53
xã, phường	2	3	35	40	2	7	16	25	12	55	6	73	138
Cộng	3	3	38	44	3	15	21	39	13	94	6	113	196

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC TỔ CHỨC
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 6 THÁNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số 361-BC/TU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng)

TT	Cấp	Số cuộc giám sát	Số văn bản được nghiên cứu, xem xét	Số ý kiến, kiến nghị đề xuất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội	Số ý kiến, kiến nghị được tiếp thu, giải quyết
1	Thành phố	2			
2	Quận, huyện	266	200	245	160
3	Xã, phường, thị trấn	1597	706	1263	1003
	Tổng	1865	906	1508	1163

BẢNG TỔNG HỢP
KẾT QUẢ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM,
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 6 THÁNG NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 361-BC/TU, ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng)

TT	Cấp	Phản biện bằng hình thức tổ chức hội nghị (số hội nghị)	Phản biện bằng hình thức gửi dự thảo văn bản để lấy ý kiến (số dự thảo văn bản)	Số ý kiến, kiến nghị đề xuất của MT, ĐT với cơ quan dự thảo văn bản (số ý kiến)	Số ý kiến, kiến nghị được cơ quan dự thảo tiếp thu, trả lời (số ý kiến)
1	Thành phố	3	2	0	0
2	Quận huyện	23	94	99	71
3	Xã, phường, thị trấn	30	638	621	616
	Tổng	56	800	720	687